

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 วันศุกร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประจง ศรีชัยวาลัย	ประธานสภา อบต.สันโค้ง		
๒	นายพชร สิทธี	รองประธานสภา อบต.สันโค้ง		
๓	นายราชัน ต๊ะใจ	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๑		
๔	นางสายร่ม วงศ์ประสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๑		
๕	นางลำเอียง คำปา	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๒		
๖	นายอินทริยญ กงกาบ	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๒		
๗	นายสุบรรณ เครือแก่นแก้ว	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๓		ลา
๘	นายเสรีฐ์ หงษ์สา	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๓		
๙	นายภาณุวัฒน์ ต๊ะสุภา	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๔		
๑๐	นายหาญชนะ อารมสวะ	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๕		
๑๑	นายรัชกร นิลสิงขรณ์	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๕		
๑๒	นายประหยัด มานัสสา	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๖		
๑๓	นางอารีรัตน์ จำรัส	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๗		
๑๔	นางสายพิน สีเสียดคำ	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๗		
๑๕	นายพิมพ์ แสงทอง	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๘		
๑๖	นายบัญชา มะโนแสน	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๙		
๑๗	นายธนวัฒน์ จันทร์ชมภู	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๙		
๑๘	นายอำนาจ ไจวรรณ	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๑๐		
๑๙	นายพิทยา ใบอุบล	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๔		ต.สว่างอารมณ์
๒๐	นายกมล ยอดคำ	สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง หมู่ที่ ๘		ต.สว่างอารมณ์
๒๑	นายอภิเชต ผัดวงศ์	เลขานุการสภา อบต.สันโค้ง		

๒๐ ต.๒๕๖๔



บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  
สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
วันศุกร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

.....

นายประจง ศรีชัยวาลย์ เมื่อได้ตรวจสอบสมาชิกสภา ฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบต.สันโค้งแล้ว  
ประธานสภา ฯ ครอบงมประชุม จึงได้กล่าวเปิดประชุมเวลา ตามระเบียบ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายประจง ศรีชัยวาลย์ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ประธานสภา ฯ จึงทำหนังสือเรียกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งในวันนี้ สถานการณ์  
โควิดตอนนี้ ทั่วประเทศคิด ๒๐,๐๐๐ กว่าคน เสียชีวิตกว่า ๒๐๐ คน การรับประทาน  
อาหาร การเดินซื้อของตามตลาดช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

นายประจง ศรีชัยวาลย์ รายงานการประชุมตามที่เลขานุการสภาได้แนบสำเนาบันทึกการประชุมให้พร้อม  
ประธานสภา ฯ หนังสือ ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติรับรอง  
โดยการยกมือ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยเสียง ๑๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายประจง ศรีชัยวาลย์ ในวาระนี้ ขอเชิญนายกฯ เสนอต่อที่ประชุม การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภา ฯ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายพินิจ สุวรรณไตร ความจำเป็นต้องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
นายก อบต. พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งไปให้พิจารณา โดยขอชี้แจงตามเอกสาร ดังนี้  
(นายก อบต.ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้)

นายประจง ศรีชัยวาลย์ ในวาระนี้ ขอเชิญสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญ  
ประธานสภา ฯ

นายราชัน ติ้ใจ ขอตั้งข้อสังเกตการตั้งงบประมาณอบรม อปพร. เพียงพอหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ งบประมาณน้อยเกินไป หากเกิดเหตุในพื้นที่บุคลากรจะไม่เพียงพอ

- นายพิมพ์ แสงทอง  
ส.อบต.หมู่ที่ ๘ การจัดทำงบประมาณด้านป่อขยะเทียบกังบการจัดทำและการถวายเทียนพรรษา การสนับสนุนงบให้ไปกลาง เหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากงบด้านการจัดการขยะก็สำคัญ ขณะนี้ ก็มีปัญหาค้นในพื้นที่ไม่ยากให้คนนอกพื้นที่นำขยะมาทิ้ง
- นายภาณุวัฒน์ ติงสุภา  
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ การตั้งงบประมาณด้านการป้องกันพิษสุนัขบ้า การจัดเก็บขยะ และด้านเศรษฐกิจ พอเพียงควรตั้งให้เหมาะสม หรือตั้งในหมวดเดียวกัน เรื่องพิษสุนัขบ้าคิดว่ามากเกินไป และอยากทราบว่าได้ฉีดสุนัข แมวไปแล้วกี่ตัว ผลการทำงานเป็นอย่างไร
- นายราชัน ติงใจ  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ขอตั้งข้อสังเกตการตั้งงบประมาณเห็นว่ากลับไปให้ความสำคัญด้านการฉีดวัคซีนสุนัข และแมวมากเกินไป ขอทราบข้อมูลคิบในพื้นที่มีสุนัข แมวกี่ตัว ฉีดไปแล้วปละกี่ตัว
- นายกาลเมษ กาละ  
จพง.สาธารณสุข การฉีดวัคซีนสุนัขที่ผ่านมาฉีด ๒,๓๖๕ ตัว วัคซีนตัวละ ๓๐ บาท เคยตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เพียงพอ ต้องโอนเพิ่ม ปีนี้จึงตั้งเพิ่ม จะตัดงบประมาณไม่ได้เลย
- นายประจง ศรีชัยวาลย์  
ประธานสภาฯ ในวาระนี้ นายกา ได้ยื่นญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สมาชิก ท่านใดจะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติในวาระแรก รับหลักการ ท่านใดเห็นด้วยขอเสียงโดยการยกมือ
- ที่ประชุม เห็นชอบ ด้วยเสียง ๑๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- นายประจง ศรีชัยวาลย์  
ประธานสภาฯ การพิจารณาญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สมาชิกเห็นชอบในวาระที่ ๑ ต่อไป ขอเชิญสมาชิกเสนอว่า จะแต่งตั้ง กรรมการแปรญัตติงบประมาณ จำนวน กี่คน และยื่นแปรญัตติในวันไหน เพื่อกำหนด พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป
- นายอินทริย ุงกาบ  
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เห็นควรเสนอ กรรมการแปรญัตติจำนวน ๓ ท่าน และกำหนดยื่นแปรญัตติ วันที่ ๑๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
- นายประจง ศรีชัยวาลย์  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกเสนอกรรมการแปรญัตติจำนวน ๓ ท่าน และกำหนดยื่นแปรญัตติ วันที่ ๑๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มี ขอเสนอ กรรมการแปรญัตติท่านที่ ๑
- นายราชัน ติงใจ  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ผมขอเสนอ นางอารีรัตน์ จำรัส ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ผู้รับรอง ๑.นายธนวัฒน์ จันทร์ชมภู ส.อบต.หมู่ที่ ๙  
๒.นางลำเอียง คำปา ส.อบต.หมู่ที่ ๒
- นายประจง ศรีชัยวาลย์  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี นางอารีรัตน์ จำรัส เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ขอเชิญเสนอ คนที่ ๒
- นายพิมพ์ แสงทอง  
ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ นางลำเอียง คำปา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ผู้รับรอง ๑.นายบัญชา มะโนแสน ส.อบต.หมู่ที่ ๙  
๒.นายอินทริย ุงกาบ ส.อบต.หมู่ที่ ๒

นายประจง ศรีชัยวาลย์ มีสมาชิกเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี  
ประธานสภา นางลำเอียง คำปา เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ขอเชิญเสนอ คนที่ ๓

นายธนวัฒน์ จันทร์ชมภู ขอเสนอ นางสาวพิน สีเสียดคำ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  
ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ผู้รับรอง ๑.นายเสริฐ หงษ์สา ส.อบต.หมู่ที่ ๓  
๒.นายกมล ยอดคำ ส.อบต.หมู่ที่ ๘

นายประจง ศรีชัยวาลย์ มีสมาชิกเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี  
ประธานสภา นางสาวพิน สีเสียดคำ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ขอมติในที่ประชุมด้วยครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และกำหนดวันที่ ๑๖ - ๒๗  
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เป็นวันแปรญัตติ ตามข้อเสนอของกรรมการ  
แปรญัตติด้วยเสียงเอกฉันท์ ถ้าหากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์แปรญัตติให้ยื่นเสนอ  
ญัตติ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

### ๓.๒ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕

นายประจง ศรีชัยวาลย์ ในวาระนี้ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญท่านนายก เสนอต่อสภา  
ประธานสภา

นายพินิจ สุวรรณไตร เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙  
นายก อบต. แพร่ระบาด ดังที่ทราบ ทาง อบต.ได้เตรียมศูนย์กักกันเฝ้าระวัง ระดับตำบล และทาง  
อำเภอดอกคำใต้ได้จัดทำศูนย์พักคอยระดับอำเภอ เพื่อดำเนินการป้องกันบรรเทาการแพร่  
เชื้อ และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบ  
จึงขอเพิ่มเติมแผนอุดหนุนงบประมาณให้อำเภอดอกคำใต้ เพราะเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่รัฐบาล  
ให้ความสำคัญ หากเชื้อแพร่ระบาดประชาชนในพื้นที่จะได้รับความเดือดร้อน

นายประจง ศรีชัยวาลย์ ในวาระนี้ นายกฯ เพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบลสำหรับอุดหนุนที่ว่าการอำเภอเพื่อการป้องกัน  
ประธานสภา ฯ และบรรเทาโรคระบาดโควิด ๑๙ ท่านสมาชิกท่านใดจะแสดงความเห็นหรือไม่ หากไม่มี  
ขอความเห็นชอบโดยการยกมือ

ที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายประจง ศรีชัยวาลย์ ในวาระนี้ สมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมบ้าง  
ประธานสภา

นายราชัน ต๊ะใจ ขอสอบถามว่าโครงการของหมู่ที่ ๑ ได้เสนอโครงการท่อจำนวน ๑๘๕ ท่อน  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ อยากทราบว่าได้จำนวนครบตามที่ร้องขอหรือไม่

นายพินิจ สุวรรณไตร นายก.อบต. การดำเนินโครงการจะทำให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ และความ  
การของชาวบ้าน ไม่ต้องเป็นห่วง

นางอารีย์รัตน์ จำรัส ส.อบต.หมู่ที่ ๗ สอบถามท่อโครงการวางท่อ คสล. ซึ่งจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว เมื่อไหร่จะ  
ดำเนินการ

นายพินิจ สุวรรณไตร นายก.อบต. การดำเนินโครงการกำลังรอทำสัญญาจ้าง

นายประจง ศรีชัยวาลย์ ประธานสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอความเห็นต่อที่ประชุม ขอเชิญ หากไม่มี  
ขอปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม

(นายอภิเชต ผัดวงศ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

13/11/64

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งนี้แล้ว  
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

(นายบัญญัติ มะโนแสน)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายหาญชนะ อารมสวะ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสายรม วงศ์ประสิทธิ์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้แล้ว ในการประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลสันโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายประจง ศรีชัยวาลย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง